

# มหาวิทยาลัย

ปีที่ 40 ฉบับที่ 149 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

## ประชุมอาจารย์ประจำเดือนมกราคม 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยได้นัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวอยู่ระหว่างเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยจึงระงับการประชุมไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามปกติ และเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจึงนัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือ

1. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการนักบริหารรุ่นใหม่
3. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ “เปิดโลกอาเซียน” และ “วางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์”
4. ผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2555 เพื่ออุดหนุนการวิจัยและการศึกษา ระดับปริญญาเอก จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน



สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้อง

ไปวิ่ง.....ราชภัฏนครฯมินิมาราธอน ค่ะ

12 กุมภาพันธ์ 2555 หัวรุ่งพบกันที่ราชภัฏนครฯ

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์



ยิ่งลักษณ์ แจงปรับ ครม.เพื่อความเหมาะสม ครบ 6 เดือนจำเป็นต้องขยับ เผยสะเทือน 16 แก้อี "บุญทรง" เด็กแจ้แดง" เลื่อนชั้น รมว.พาณิชย์ แต่ง "โกวิท" พันรองนายกฯ ส่ง "บิกออด" เสี้ยแทน โยภ "สุกำพล" รมว.กลาโหม ขณะที่เด็กแจ้แดงได้เป็น รมว.พลังงาน

วันนี้ ( 17 ม.ค.) เวลา 15.00 น. ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการนำรายชื่อ ครม. "ยิ่งลักษณ์ 2" ขึ้นทูลเกล้าฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ สำหรับเหตุผลในการปรับ ครม. ครั้งนี้เพื่อความเหมาะสม เพราะทำงานมาเกือบ 6 เดือนแล้ว จึงอยากปรับในบางส่วน ประกอบกับ น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.อุตสาหกรรม ขอลาออก เพราะไม่สบาย จึงถือโอกาสนี้ปรับ ครม. เพื่อความลงตัว และเหมาะสมมากที่สุด

เมื่อถามว่าการปรับ ครม.ครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการตรวจการบ้านรัฐมนตรี และคะแนนของรัฐมนตรีบางคน ไม่ผ่านหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวปฏิเสธว่า ไม่ใช่ เราต้องติดตามการทำงานไปเรื่อย ๆ และดูจังหวะเวลา รวมทั้งความเหมาะสม

เมื่อถามว่ามีแกนนำคนเสื้อแดงได้เป็นรัฐมนตรี ด้วยใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวเลี่ยงว่า คงต้องรอให้เป็นทางการทั้งหมดก่อน แล้วจะแจ้งให้ทราบ เมื่อถามย้ำว่าภาพของครม.ที่ออกมาครั้งนี้จะไม่ "ฮี" และสังคมรับได้ใช่หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า เดียวให้รอผลออกมาก่อนดีกว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ อยากรู้ก็ตามสำหรับไควต้าของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ยังคงเดิม

สำหรับการปรับ ครม.ครั้งนี้ มีรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกจากรัฐบาล 8 คน ประกอบด้วย 1.พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี 2.นายธีระชัย ภูวนารถนารานุกูล รมว.คลัง 3.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน 4. น.ส.กฤษณา สิวาลักษณ์ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี 5.นายกิตติศักดิ์ หัตถะสงเคราะห์ รมช.คมนาคม 6.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รมช.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 7.นายต่อพงษ์ ไชยสานต์ รมช.สาธารณสุข และ 8. นายสุรพงษ์ อิงอัมพรวิไล รมช.ศึกษาธิการ

### แนะนำอาจารย์ใหม่



**ชื่อ** นายวรยุทธ วุฒิจาม **ชื่อเล่น** โจ้  
**สังกัด** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
**หลักสูตร** นิติศาสตร์

#### ประวัติการศึกษา

**ระดับปริญญาตรี (2 ใบ)**

นิติศาสตร์ และส่งเสริมการเกษตร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

**ระดับปริญญาโท (2 ใบ)**

สาขารัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำลังศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย

เวสเทิร์น สาขานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

#### ที่อยู่ปัจจุบัน

สำนักงานทนายความ วรยุทธ วุฒิจาม

เลขที่ 7/12 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

E – mail J\_worayut@hotmail.com

สมบูรณ์ ถูกปรับจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ไปเป็น รมช.สาธาณสุข แทนนายต่อพงษ์ไชยสาส์น 2.นายศักดิ์ดา คงเพชร เป็น รมช.ศึกษาธิการ แทนนายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล 3.นาย ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย เป็น รมช.คลัง แทนนายบุญขาวต่อจากหน้า 2 (ที่มาสำนักข่าวไทย)

ขณะเดียวกันได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีเดิม และตั้งคนใหม่ดังนี้ 1.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา โยกจาก รมว.กลาโหม ไปนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรี 2.พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต พ้นจาก รมว.คมนาคม มาเป็น รมว.กลาโหม 3. นายจรรพพงศ์ เรืองสุวรรณ เป็นรมว.คมนาคม 4.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ โยกพ้นเก้าอี้ รมว.พาณิชย์มาควบ รมว.คลัง 5.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ซึ่งเป็นคนสนิทของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยได้เลื่อนชั้นจาก รมช.คลัง ขึ้นมาเป็นรมว.พาณิชย์ 6.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สมาชิกกลุ่มนางเยาวภาเช่นกัน ถูกลดชั้นจาก รมว.ศึกษาธิการ เป็น รมต.สำนักนายกฯ 7.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็น รมว.ศึกษาธิการ และ 8.นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็น รมว.พลังงาน

ขณะที่ระดับรัฐมนตรีช่วยที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1. นพ.สุรวิทย์ คนทรง และ 4. นายฉวีวุฒิ ไสยเกื้อ แคนนำกลุ่ม นปช. เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทน นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 5.รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ราย คือ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล และนางนลินี ทวีสิน

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้บุคลากรที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รายงานผลการศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 นั้น บุคลากรท่านใดที่กำลังศึกษต่อระดับปริญญาเอกและยังไม่ได้รายงานผลการศึกษาฯ ให้รายงานผลการศึกษา ประจำปีภาคเรียนการเรียนที่ 1/2554 เสนอต่ออธิการบดี ภายในศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 นี้ และหากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่รายงานผลการศึกษาฯ อีก อาจได้รับพิจารณาลงโทษทางวินัยข้อ 12 และ 30 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2547



## พักเที่ยง

บ.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางฉันทภา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 2 ปีเถาะ กิจกรรมที่จะมีขึ้นในงานของราชภัฏวิชาการ ของส่วนงานต่างๆเริ่มทยอยเข้ามา ที่มาแบบรวดเร็วทันใจ เห็นจะเป็นของคณะเทคโนโลยี อาจารย์อรรถจักร ไซยสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา บอกกล่าวมาว่าของเทคโนโลยี มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายรายการ อาทิ อบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จากการประมงท้องถิ่น : ตำบลท่าซึก ชุมชนอ่าวนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดที่ศูนย์เรียนรู้และบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ดำเนินการโดยหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหล่อไฟเบอร์กลาส จัดที่ห้องปฏิบัติการเครื่องกลอาคาร 23 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 ดำเนินการโดยหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล และการอบรมการผลิตอิฐประสาน จัดที่ศูนย์เรียนรู้และบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ดำเนินการโดยหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีโยธา นี่คือนิทรรศการที่น่าสนใจของคณะเทคโนโลยีฯ ที่ตั้งใจจัดในงานราชภัฏวิชาการปีนี้ ส่วนในวันพรุ่งนี้มาติดตามกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ฯกันต่อค่ะ

อีกหนึ่งกิจกรรมเด่นเนื่องในวันราชภัฏวิชาการ นั่นคือการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ราชภัฏนครฯมินิมาราธอน” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งงานนี้เป็นที่รำลึกว่าด้วยรางวัลสวยงามมาก ๆ เป็นที่หมายปองของนักวิ่งทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น เนื่องจากหนึ่งปีมีครั้งเดียว จึงใคร่ขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา อย่างพลาดโอกาสดี ๆ ที่จะเข้าร่วมแข่ง 12 กุมภาพันธ์ นี้ อย่าลืมชวนเพื่อน ชวนหวานใจ ชวนครอบครัว มาร่วมสนุกกัน

ในแต่ละเดือนมหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนมหาศาล ผู้บริหารก็ไม่ได้นั่งนอนใจ ปรึกษาแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย ขึ้นมาชุดหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อวานนี้(18 ม.ค.) นับเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกวาระหนึ่ง ที่คณะทำงานดังกล่าว ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับบริษัท เอสซีไอ ซีเอสเต็มส์ จำกัด เพื่อหาแนวคิดและการลงทุนในการจัดการด้านพลังงานให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า อย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังมีปัญหาอยู่บางประการที่ทำให้การดำเนินการยังติดขัดอยู่บ้าง คณะทำงานรับค่าจะรีบไปศึกษาถึงแนวทางของกฎระเบียบและช่องทางที่จะทำให้การจัดการพลังงานเป็นผลสำเร็จต่อไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำลังดำเนินการจัดทำตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554 โดยภาคปกติ จัดสอบในวันที่ 20-24 และ 27-29 กุมภาพันธ์ 2555 และภาคพิเศษ จัดสอบในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ และ 3-4 มีนาคม 2555 นั้น หากอาจารย์ผู้สอนท่านใดมีความประสงค์จะจัดสอบนอกตาราง โปรดแจ้งมายังสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มกราคม 2555 เป็นวันสุดท้าย

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “ควรพูดเพียงครึ่งหนึ่งของความคิด ดีกว่าคิดเพียงครึ่งหนึ่งของคำพูด” สวัสดีค่ะ